
 

 
วันสมโภชพระนางมารยี์ พระชนนีพระเจ้า ปี B 

(วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2015) 
 

พี่น้องที่รัก วันนี้พระศาสนจักรของเราท าการสมโภชพระนางมารีย์ “พระชนนีพระเจ้า” ซึ่งเป็นค าเรียกที่
คาทอลิกทุกคนคุ้นเคยกันดี อย่างไรก็ตาม ค าเรียกนี้ยากที่จะเข้าใจและยอมรับได้ส าหรับเพื่อนพี่น้องที่นับถือศาสนายู
ดาห์และศาสนาอิสลามซึ่งเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวกันกับเรา ส าหรับพวกเขาแล้ว เป็นไปได้อย่างไรที่พระเจ้าทรงมี 
“พระชนน”ี หรือ “พระมารดา” เหมือนมนุษย์ทั่วไป? ทั้งนี้ก็เพราะว่าพระองค์ทรงด ารงอยู่ตั้งแต่นิรันดรภาพ ไม่มี
จุดเริ่มต้นและจุดอวสาน ในฐานะพระผู้สร้างสรรพสิ่ง พระองค์ทรงเป็นบ่อเกิดของทุกสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ไม่มีสิ่ง
ใดอยู่เหนือพระองค์และด ารงอยู่ก่อนพระองค์ ดังนั้น เป็นไปได้อย่างไรที่พระองค์จะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของมนุษย์คนใด
คนหนึ่ง เพราะเป็นเรื่องที่ขัดแย้งและตรงกันข้ามกับพระธรรมชาติของพระองค์อย่างสิ้นเชิง? 

 
พระนางมารีย์ทรงเป็นพระมารดาของพระเยซูเจ้าเพราะพระองค์ทรงถือก าเนิดในครรภ์ของพระนาง แต่

พระวรสารพูดถึงพระบิดาของพระองค์ในฐานะพระเจ้า ไม่ใช่นักบุญโยเซฟ ซึ่งเป็นเพียงบิดาเลี้ยงของพระองค์เท่านั้น 
นั่นคือ เป็นบุคคลที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้ดูแลเอาใจใส่พระนางมารีย์และพระบุตรสุดที่รักของพระองค์ พระเยซูเจ้า
ทรงเป็นบุคคลที่พิเศษ พระองค์ทรงเป็นมนุษย์แท้เหมือนเราทุกอย่าง ยกเว้นบาป แต่ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเป็น
พระเจ้าแท้ด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพระองค์ทรงมีสองพระธรรมชาติ กล่าวคือ พระธรรมชาติพระเจ้าและพระ
ธรรมชาติมนุษย์ พระองค์ทรงเป็น “พระบุคคล” องค์เดียวเท่านั้น นั่นคือ พระบุตร ซึ่งเป็นพระบุคคลที่สองแห่งพระ
ตรีเอกภาพ จริงอยู่ พระนางมารีย์ทรงเป็นพระมารดาของพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นมนุษย์แท้คนหนึ่ง แต่เนื่องจากพระเยซูเจ้า
ทรงมีพระธรรมชาติพระเจ้าด้วย พระนางจึงทรงเป็นพระชนนีของพระเจ้าในความหมายนี้เอง พระนางทรงเป็นพระ
มารดาของพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้า แต่ไม่ได้ทรงเป็นพระมารดาของความเป็นพระเจ้าของพระองค์ ตรงกันข้าม 
พระนางทรงเป็นสิ่งสร้างอันหนึ่งจากฝีพระหัตถ์ของพระองค์ 

 
ในพระวรสารวันนี้นักบุญลูกาได้พาเราไปที่ถ้ าเลี้ยงสัตว์แห่งหนึ่งในเมืองเบธเลเฮมเพื่อพบกับนักบุญโยเซฟ 

พระนางมารีย์ และพระกุมารซึ่งก าลังบรรทมในรางหญ้า แม้ว่ากุมารน้อยองค์นี้ทรงบังเกิดในสภาพที่ยากจนและขัดสน 
พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ดังนั้น ผู้ที่ให้ก าเนิดพระองค์จึงทรงเป็นพระมารดาของพระเจ้า ยิ่งกว่านั้น ผู้มา
เยี่ยมพระองค์เป็นกลุ่มแรกคือคนเลี้ยงแกะ ซึ่งเป็นประชาชนที่ยากจนและมักจะได้รับการดูถูกเหยียดหยาม แต่พวก
เขาเป็นประชาชนที่พระองค์เสด็จมาเพื่อช่วยให้รอดพ้นและปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากอ านาจของบาปและความตาย
ด้วยเหมือนกัน นี่แหละคือพระธรรมล้ าลึกที่ยากจะเข้าใจเกี่ยวกับการรับเอาพระธรรมชาติมนุษย์ของพระเยซูเจ้าและ
เป็นเรื่องราวที่พระนางมารีย์เองทรงเก็บ “ไว้ในพระทัยและยังทรงค านึงถึงอยู่” (ลก 2:19) ตลอดชีวิตของพระนาง
บนโลกนี้ นักบุญลูกายังเล่าให้เราฟังอีกว่าเมื่อพระกุมารมีพระชนมายุครบแปดวัน พระองค์ทรงรับพิธีเข้าสุหนัตตาม
ธรรมบัญญัติของชาวยิว พิธีดังกล่าวนี้ท าให้พระองค์ได้ชื่อว่าเป็นลูกหลานของอับราฮัมเหมือนชาวยิวคนอื่น และใน
โอกาสนี้เองนักบุญโยเซฟและพระนางมารีย์ทรงถวายพระนามพระองค์ว่า “เยซู” ซึ่งแปลว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรง
ช่วยให้รอดพ้น” อัน “เป็นพระนามที่ทูตสวรรค์ได้ใหไ้ว้ก่อนที่พระองค์จะทรงปฏิสนธใินพระครรภ์ของพระ
มารดา” (ลก 2:21) 



นักบุญเปาโลได้อธิบายให้เราเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับพิธีดังกล่าวของพระเยซูเจ้าว่า “พระเจ้าทรงส่ง
พระบุตรของพระองค์ให้มาบงัเกิดจากหญงิคนหนึ่ง เกิดมาอยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อทรงไถ่ผู้ที่อยู่ใต้ธรรมบัญญตัิและ
ท าให้เราได้เป็นบตุรบุญธรรม” (กท 4-4-5) เกิดมาอยู่ใต้ธรรมบัญญัติ พระเยซูเจ้าทรงน าเราออกจากพันธะของธรรม
บัญญัติ และเกิดจากหญิงคนหนึ่ง พระองค์ทรงท าให้เรากลายเป็นบุตรชายหญิงของพระเจ้าร่วมกับพระองค์ ในฐานะ
บุตรชายหญิงของพระเจ้าและพี่น้องของพระเยซูเจ้า เราจึงไม่ได้เป็นทาสอีกต่อไป แต่เป็น “ทายาทตามพระประสงค์
ของพระเจ้า” (กท 4:7) ด้วยเหตุนี้ เหมือนพระเยซูเจ้า เราทุกคนจึงสามารถเรียกพระเจ้าว่า “อับบา” ซึ่งแปลว่า 
“พ่อจ๋า” (กท 4:6) 

 
นอกจากเป็นวันสมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้าแล้ว วันนี้ยังเป็นวันขึ้นปีใหม่ซึ่งเป็นวันที่น าความชื่น

ชมยินดี พระพร และสันติสุขมาสู่คนทั่วโลกอีกวันหนึ่ง ดูเหมือนว่าพระวรสารที่เราเพิ่งได้รับฟังจะเหมาะกับวันส าคัญ
ดังกล่าวนี้เหมือนกัน เพราะเป็นเรื่องราวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสันติสุข อันที่จริง เพื่อตอบสนองต่อบทเพลงของทูตสวรรค์
ที่ว่า “พระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระเจ้าในสวรรค์สูงสุด และบนแผ่นดินสันติจงมีแก่มนุษย์ที่พระองค์ทรงโปรดปราน” 
(ลก 2:14) บรรดาคนเลี้ยงแกะจึงรีบออกไปเสาะหาพระกุมารที่มีผ้าพันพระกายและก าลังบรรทมในรางหญ้า  
พี่น้องที่รัก ปัจจุบันนี้ในหลายประเทศยังมีสงคราม ความขัดแย้ง การเข่นฆ่า ความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างไม่ขาดสาย และ
ผู้บริสุทธิ์มากมายหลายล้านคนต้องตกเป็นเหยื่อของสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ ดังนั้น ในวันขึ้นปีใหม่ปีนี้ให้เราอธิษฐานภาวนา
เพื่อสันติสุขที่พระเยซูเจ้าทรงน ามาให้เราจะกลายเป็นความจริงบนโลกนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเราคิดถึงสันติสุข เราไม่
ควรคิดถึงเพียงความขัดแย้งซึ่งเป็นหัวข้อข่าวในหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ เท่านั้น ปรกติแล้วความขัดแย้งระดับใหญ่
มักจะมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งระดับเล็กก่อน นั่นคือ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในครอบครัวอาจลามไปสู่เพื่อนบ้าน สู่
ชุมชน สู่ประเทศ และสู่โลกในที่สุด เราอาจไม่สามารถท าอะไรได้มากนักเพื่อสร้างสันติสุขในตะวันออกกลางหรือแม้แต่
ในสามจังหวัดภาคใต้ของเรา แต่เราสามารถท าบางสิ่งบางอย่างเพื่อสร้างสันติสุขในชุมชนที่เราอาศัยอยู่ เราทุกคน
สามารถเป็นผู้ก่อให้เกิดการให้อภัยและการคืนดี เราทุกคนสามารถเป็นผู้สร้างสันติสุข “ผู้สร้างสันติย่อมเป็นสุข 
เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า” (มธ 5:9) ขอให้ความพยายามที่จะสร้างสันติสุขเป็นหนึ่งในข้อตั้งใจของ
เราในวันขึ้นปีใหม่นี้  
 

ขอพระเจ้าอวยพรพ่ีน้องทุกคน 


